



Thư cảm ơn!

Thượng Thanh, ngày 05 tháng 9 năm 2022

Kính thưa Quý vị!

Lời đầu tiên cho phép tôi được thay mặt tập thể Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên và các cháu học sinh trường Mầm non Gia Quất, xin được gửi tới Quý vị cùng toàn thể gia đình lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất!

Sau một thời gian dài miệt mài, cố gắng phấn đấu của tập thể CBGVNV nhà trường cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các bậc phụ huynh, đặc biệt là tấm lòng hảo tâm của các gia đình mạnh thường quân, các đơn vị liên kết với nhà trường. Năm học 2021-2022, niềm vinh dự và tự hào đã đến với trường Mầm non Gia Quất chúng tôi, ngoài những thành tích mà nhà trường đã đạt được từ những năm học trước, tháng 02/2022 nhà trường đã được UBND Thành phố Hà Nội công nhận **“Trường Mầm non Gia Quất đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1”**.

Để đạt được kết quả đó là sự nỗ lực không ngừng của tập thể Cán Bộ - Giáo viên - Nhân viên trong suốt thời gian qua. Bên cạnh đó, nhà trường luôn nhận được sự động viên, chia sẻ và giúp đỡ của các quý vị về thể chất cũng như sự động viên bằng tinh thần. Đặc biệt, tại buổi **“Lễ Khai giảng năm học 2022 - 2023 và đón Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1”** này, sự hiện diện của quý vị đã góp phần to lớn làm cho thành công của trường chúng tôi trở lên có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Bằng tấm lòng chân thành của các cô và các cháu Trường Mầm non Gia Quất, thay mặt cho tập thể CBGVNV, xin được gửi tới các đồng chí Lãnh đạo, Quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh và các đơn vị liên kết lời cảm ơn sâu sắc nhất, về những giúp đỡ quý báu trên mọi phương diện trong suốt thời gian qua. Nhà trường rất mong sẽ tiếp tục nhận sự chia sẻ, giúp đỡ nhiều hơn nữa của Quý vị trên những chặng đường sắp tới để trường Mầm non Gia Quất ngày càng phát triển bền vững, xứng đáng với niềm tin mà Quý vị đã trao gửi.

Một lần nữa xin kính chúc Quý vị cùng toàn thể gia đình

“Sức khỏe dồi dào - An khang - Thịnh vượng - Hạnh phúc - Thành đạt”

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. TRƯỜNG MN GIA QUẤT
HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Ngọc Anh

